

การกำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 17 มี.ค. 2559

การกำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ ๙๙๙๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การกำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต แจ้งสถานศึกษาพิจารณาเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนจากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ <http://academic.obec.go.th/textbook/web> และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญกับการที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับหนังสือเรียนใช้ทันก่อนเปิดภาคเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งการเลือกซื้อและการใช้งบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. การกำกับ ติดตาม ดูแลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ให้นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนครบถ้วนภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา และตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ในแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. การรายงานข้อมูลนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดได้รับหนังสือเรียนครบถ้วนหรือไม่ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ eMES ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๔๖๐

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หนังสือถึง สปป./สพม.ทุกเขต

หนังสือที่ ศธ 04010/ว2092 สปป.

หนังสือที่ ศธ 04010/ว2092 สพม.

ปฏิทินการดำเนินงาน